



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเรียงตามลำดับที่คัดเลือกได้ ดังนี้

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ลำดับที่ได้	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายอรรถพล ดันหยงมัต	ผ่านการคัดเลือก
๒	๐๐๒	นางสาวนิตยา ศรีบุษย์	ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลนครสมุทรปราการอย่างน้อย ๕ ปี จึงจะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๖ วรรคท้าย

๔. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

๔.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

๔.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๔.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๕. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นการขึ้นบัญชีตามผลคะแนนการคัดเลือก และตามคำรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ หรือคุณสมบัติการศึกษาที่ยื่นสมัครเข้ารับการศึกษา ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการศึกษาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก หรือหากผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ให้เทศบาลนครสมุทรปราการออกคำสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นได้ในภายหลัง

๖. การเรียกมารายงานตัว และการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลนครสมุทรปราการ จะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ภายหลังจากเทศบาลนครสมุทรปราการขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางประภาพร อัครเวม)

นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

ประธานกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล

ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ